

**แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒**

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	๒๐ – ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒	- ประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม กระบวนการ PLC ในโรงเรียน	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ วางแผน ดำเนินงาน
๒	๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒	- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) - ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานเพื่อ วางแผน ออกแบบ กำหนดปฏิทิน และจัดทำแบบ บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ วางแผนและ ขับเคลื่อนฯ
๓	๓ – ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒	- ประชุมชี้แจง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจกับ คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/คณะสี/ระดับชั้น/อื่นๆ	คณะกรรมการ วางแผนและ ขับเคลื่อนฯ
๔	๒๔ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบฯ - การวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ - การแก้ไขปรับปรุงปัญหา - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๕	๑ – ๕ ก.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๖	๘ – ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - ออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรม/ขั้นตอนการ แก้ปัญหา - ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๗	๑๕ – ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๘	๒๒ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๙	๒๙ ก.ค. – ๒ ส.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๐	๕ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๑	๑๒ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๒	๑๙ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๓	๒๖ – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	๒ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๕	๙ - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๖	๑๖ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๗	๒๓ - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๘	๓๐ ก.ย. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - สรุปผลการนำรูปแบบ/นวัตกรรม/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา - อภิปรายผลการแก้ปัญหา - เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๙	๗ - ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง ผลงาน (Show & Share) ที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้/คณะสี/ระดับชั้น/อื่นๆ	คณะกรรมการ ดำเนินการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๐	๑๔ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒	- ประเมินและสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา	คณะกรรมการ ประเมินผล

หมายเหตุ : ตารางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

**แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒**

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	๒๑ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒	- ประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม กระบวนการ PLC ในโรงเรียน - สรุปผลการดำเนินงานของภาคเรียนที่ ๑	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ วางแผน ดำเนินงาน
๒	๒๘ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๒๕๖๒	- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) - ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานเพื่อ วางแผน ออกแบบ กำหนดปฏิทิน และจัดทำแบบ บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ วางแผนและ ขับเคลื่อนฯ
๓	๔ – ๘ พ.ย. ๒๕๖๒	- ประชุมชี้แจง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจกับ คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/คณะสี/ระดับชั้น/อื่นๆ	คณะกรรมการ วางแผนและ ขับเคลื่อนฯ
๔	๑๑ – ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบฯ - การวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ - การแก้ไขปรับปรุงปัญหา - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๕	๑๘ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๖	๒๕ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - ออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรม/ขั้นตอนการ แก้ปัญหา - ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๗	๒ – ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ - นิเทศ กำกับ ติดตาม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๘	๙ - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๙	๑๖ - ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๐	๒๓ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๑	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๒	๖ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการจัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๓	๑๓ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา

สัปดาห์	วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	๒๐ – ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๕	๒๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๖	๓ – ๗ ก.พ. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์จัดกิจกรรม - เก็บรวบรวมข้อมูล หาแนวทางในการพัฒนา - สะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๗	๑๐ – ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมที่ใช้ - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม รายงานฯ	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๘	๑๗ – ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓	- ดำเนินงานตามกระบวนการ PLC - สรุปผลการนำรูปแบบ/นวัตกรรม/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา - อภิปรายผลการแก้ปัญหา - เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา - นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรม - รายงานการดำเนินงาน PLC	ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
๑๙	๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓	- ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง ผลงาน (Show & Share) ที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้/คณะสี/ระดับชั้น/อื่นๆ	คณะกรรมการ ดำเนินการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๐	๒ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๓	- ประเมินและสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา	คณะกรรมการ ประเมินผล

หมายเหตุ : ตารางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม